



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
30 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ในประเทศ 30 พ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,803 รายจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,421 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 629 ราย จากต่างประเทศ 51 ราย จากเรือนจำ 2,702 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 34 ราย ผู้ป่วยสะสม 149,779 ราย หายป่วยแล้ว 102,311 ราย อาการหนัก 1,221 ราย ในจำนวนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจ 406 ราย เสียชีวิตสะสม 988 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 3,504,125 โดส แบ่งเป็น เข็มแรก 2,415,903 ราย และได้รับครบ 2 เข็ม 1,088,221 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 170,610,461 ราย เสียชีวิต 3,547,873 ราย รักษาหาย 152,584,125 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ กัมพูชา เผยแพร่เทียนฮวา ซิงเวิน รักษาโควิด 19 อาการไม่รุนแรงได้ผลดี อินเดีย ผู้ป่วยเพิ่ม 173,790 ราย น้อยที่สุดในรอบ 45 วัน เวียดนาม พบโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ลูกผสมสายพันธุ์อินเดียและอังกฤษ อังกฤษ ให้ฉีดวัคซีนจอห์นสันฯ ได้หลังเคยยั้งเพราะกังวลลิ้มเลือดอุดตัน อูรุกวัย เผยวัคซีนซิโนแวคป้องกันเสียชีวิตได้เกือบ 100% ยุโรป อนุมัติฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็ก 12-15 ปี มาเลเซีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 8,000 ราย สูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นวันที่สี่ ประกาศมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเป็นครั้งแรก

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.การจัดบริการวัคซีนโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, topnews, tnntailand, thestandard, thailandplus, thaigov, newtv, amarintv, thebangkokinsight, acnews)

-ปลัด สร. ประชุมทางไกลกับ นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. เตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ตามแผนการจัดสรรของ ศบค. เริ่ม 7 มิ.ย.นี้ ย้ำทุกจังหวัดเน้นการฉีดกลุ่มครู บุคลากรทางการศึกษา รongรับการเปิดภาคการศึกษา และเตรียมความพร้อมออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ โดยจะมอบอำนาจให้นพ.สสจ. และผอ.รพ.ระดับจังหวัด ในการออกเอกสารรับรองตั้งแต่เดือนมิ.ย.เป็นต้นไป สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับวัคซีนในวันที่ 7 มิ.ย.เป็นต้นไป ส่วนประชาชนทั่วไปในต่างจังหวัดเริ่มลงทะเบียน 14 มิ.ย. ได้ทางไลน์/แอปฯ หมอพร้อม แอปฯ ของจังหวัด ผ่านอสม. และรพ.สต. หรือติดต่อรพ.ใกล้บ้าน เมื่อฉีดวัคซีนแล้วข้อมูลทั้งหมดจะสู่ระบบ MOHP IC และหมอพร้อมจะติดตามอาการ นัดหมายฉีดครั้งที่ 2 รวมทั้งออกเอกสารการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันทุกจังหวัดจะมีวัคซีนฉีดแน่นอน ทั้งวัคซีนของแอสตราเซนเนกาและซิโนแวคสามารถฉีดในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไปเหมือนกัน โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามหลักวิชาการทางการแพทย์ สำหรับการกระจายวัคซีนแอสตราเซนเนกา ศบค.จะเป็นผู้กำหนด โดยการจัดส่งจะเปลี่ยนเป็นรายสัปดาห์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

2.หมอพร้อมหยุดให้บริการ

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา

-หมอพร้อม ประกาศหยุดให้บริการจองฉีดวัคซีนชั่วคราว ตั้งแต่ 31 พ.ค. เวลา 16.00 น. ยืนยันผู้ลงทะเบียนแล้วยังไปรับวัคซีนได้ตามกำหนดเดิม พร้อมแนะนำประชาชนทั่วไปลงทะเบียนช่องทางอื่น

3.การเสียชีวิตหลังฉีดซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, สยามรัฐ)

-นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผอ.รพ.หาดใหญ่ เปิดเผยมรณกรรมหญิงเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนซิโนแวค ว่า ได้มาฉีดวัคซีนที่รพ.หาดใหญ่ตั้งแต่ 14 พ.ค. 2564 ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกำลังพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิต ส่วนจะเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือไม่ต้องรอผลการสอบสวนที่แน่ชัด โดยจะรายงานสธ.และศบค.เป็นผู้แถลงข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป ทั้งนี้ ครอบครัวและญาติไม่พอใจเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นญาติแม่ และที่ผ่านมากินยาคุมกำเนิด สาเหตุการเสียชีวิตแพทย์ระบุว่ามึลเลือดในปอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, thailandplus, topnews, thaigov, innnews, sanook, thestandard, mthai, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, tnntailand, pptvhd36, kapook, thaiPBS, thebangkokinsight, workpointtoday, กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เร่งสอบสวนกรณีหญิงเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 สัปดาห์ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จ.สงขลา เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตในวันที่ 30 พ.ค. 2564 พร้อมติดตามผู้รับวัคซีนในลือตเดียวกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-สสจ.เชียงราย ชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของครอบครัวบ้านสันกอง จ.เชียงราย ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน แต่เสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลัน

4.รพ.เรียกเก็บค่ารักษาแพ้วัดขึ้น

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ข้อความว่า หลังฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้ายทอย ชาหัวไหล่ถึงปลายนิ้วทั้ง 2 ข้าง ถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อดูอาการ รพ.ให้จ่ายค่ารักษาแล้วค่อยทำเรื่องเบิกคืนจากประกันสังคมเอง ต้องเจรจากับฝ่ายการเงินของรพ.กว่าครึ่งชั่วโมง จึงไม่ต้องชำระค่ารักษา และแสดงความเห็นว่าหากคนทั่วไปที่ไม่ได้เจรจากรพ.จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเองไปแล้วก็คน

5.ข่าวสื่อรพ.รามันจัดบริการเชิงรุกเพื่อผลประโยชน์

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-รพ.รามัน จ.ยะลา ชี้แจงกรณีมีข่าวลือว่ารพ.รับผู้ป่วยยืนยันไปอยู่รพ.สนาม และหลังรักษาหายจะให้ไปอยู่ LQ ต่อ เพื่อจะได้มีผลประโยชน์เข้ารพ. และยังพยายามยัดเยียดให้เป็นผู้ป่วยเพื่อจะได้รับผลประโยชน์จากการรักษา ว่า ผู้ป่วยโควิด 19 ทุกรายใน อ.รามัน มีผลตรวจยืนยันทุกราย และรพ.ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นกรณีพิเศษในการลงพื้นที่ ยกเว้นได้รับการสนับสนุน Rapid Test จากนายกเทศมนตรียะลา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรมใช้เงินบำรุงของรพ. ทั้งนี้ รพ.จะยกเลิกทุกกิจกรรมในพื้นที่ กรณีมีการกิจต้องออกพื้นที่ให้มีหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก่อนออกทุกครั้ง พื้นที่ที่มีการระบาดให้ดำเนินการควบคุมโรคโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และหากต้องการความช่วยเหลือจากรพ. ให้ทำหนังสือมาที่สสอ.ต่อไป

6.เสนอการบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์มติชน

-นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกฯ แสดงความเห็นเรื่องการบริหารจัดการวัคซีน ว่า กรม.อนุมัติงบประมาณ 321,604,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัคซีน 5 แสนโดส หรือโดสละประมาณ 650 บาท รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 150 บาท จะเป็น 800 บาท หากใช้ตัวเลขนี้เป็นเกณฑ์สนับสนุนให้กับองค์กรหรือรพ.เอกชนที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชนเข็มละ 800 บาท เท่ากับประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามสิทธิที่พึงได้รับ และยังได้ฉีดวัคซีนเร็วขึ้นและมีทางเลือกมากขึ้นด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า

-คุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธ์ แกนนำกลุ่มไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊กให้ปลดล็อกวัคซีน โดย 1.เร่งสั่งวัคซีนคุณภาพดีหลายชนิดและมีปริมาณมากพออย่างน้อยเดือนละ 15 ล้านโดส เพื่อฉีดให้คนไทยให้จบก่อนสิ้นปี 64 2.ให้เอกชนนำเข้าวัคซีนทางเลือกโดยส่งยี่ห้อซ้ำกับรัฐได้และไม่ต้องรอให้ฉีดวัคซีนที่รัฐซื้อมา 2 ตัวแรกหมดก่อน

7.ขอให้ปลดล็อกท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, สปริงนิวส์, nationtv.)

-นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ระบุ กลุ่มพื้นที่สีแดง นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี ควรจะได้รับวัคซีนมากกว่านี้ เชื่อว่าการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นจะช่วยให้รัฐบาลดูแลประชาชนได้ครอบคลุมและมีภูมิคุ้มกันโรค covid 19 อย่างรวดเร็ว

-นายเจษฎา ศฤติสุข นายกเทศมนตรี ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พร้อมจัดงบประมาณซื้อวัคซีนราคาต้นทุนฉีดให้ประชาชนหากมีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้ทำได้ เพื่อการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของประชาชนครบ 100%

-อบจ.นครราชสีมา พร้อมจัดงบท้องถิ่นสนับสนุนวัคซีน เบื้องต้นได้ปรึกษากับรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์แล้ว รอปลดล็อกกฎระเบียบ

-นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลมีคำสั่งให้ท้องถิ่นดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ มีระเบียบรองรับเพื่อป้องกัน สดง.เรียกเงินคืนย้อนหลังเหมือนหลายโครงการที่ผ่านมา ด้าน นายกเทศมนตรี ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดซื้อวัคซีนฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ หากเป็น อปท.ขนาดใหญ่ที่มีรายได้เกินกว่า 1,000 ล้านบาท สามารถทำได้ แต่ อปท.ขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท คงทำได้ยาก

-พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี เตรียมสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มฉีดให้คนปทุมธานีไม่ต่ำกว่า 500,000 คน เตรียมขอเปิดสภาฯ พิจารณางบประมาณ หากอนุมัติ โอนเงินให้สถาบันจุฬารักษ์ทันที

8.วัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามโพสต์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, thansettakij, newtv, thestandard, thebangkokinsight, amarintv, nationtv, thaipbs, tnnthailand, mthai, sanook)

-ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ยืนยัน ราชวิทยาลัยฯ ไม่แสวงหากำไรจากวัคซีนทางเลือก เน้นจัดให้องค์กรนำไปฉีดให้กับบุคลากรภายในเท่านั้น และยังมีข้อกำหนดว่าทุกแห่งขายให้บุคลากรหรือคนอื่นต่อไม่ได้ แต่การจ้างสถานพยาบาลฉีดให้ และสถานพยาบาลนั้นจะคิดค่าบริการอื่นใด เป็นข้อตกลงระหว่างสถานพยาบาลและองค์กรที่รับวัคซีนจากราชวิทยาลัยฯ ไป ดังนั้นประชาชนที่องค์กรนั้นๆ ดูแลจะได้รับบริการฉีดวัคซีนฟรี

-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ผลักดันให้มีการนำเข้าวัคซีนทางเลือกเพื่อคนไทยที่พร้อมจ่ายได้สิทธิฉีดวัคซีน ได้ประสานงานกับราชวิทยาลัยฯ ในการจัดหาวัคซีนแล้ว คาดว่าอาจจะแบ่งให้ ส.อ.ท.ได้ 300,000 โดส ฉีดให้แรงงานในสังกัดได้เดือน มิ.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์

-กรรมการผู้จัดการ บ. ไปโอจีนิเทค จก. ให้สัมภาษณ์ว่า หลังได้รับใบอนุญาตจาก อย. ได้ส่งกลับไปให้ บ. ซิโนฟาร์ม และเตรียมพร้อมรอรับวัคซีน 1 ล้านโดส ที่จะเข้ามาประมาณวันที่ 20 มิ.ย. และจะเจรจาชื้อซื้อวัคซีนเดือนก.ค. และส.ค. ซึ่งบริษัทตอบรับแล้วว่าจะให้วัคซีนมากกว่า 1 ล้านโดสในสองเดือนข้างหน้า เบื้องต้นในปีนี้มีไม่ต่ำกว่า 7 ล้านโดสแน่นอน

ประเด็นข่าว

9.การระบาดในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, แนวหน้า, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, innnews, tnntailand, sanook, nationtv, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, จส.100, 77kaoded, sanook, thebangkokinsight, amarintv.)

-รายงานการติดเชื้อในพื้นที่ กทม. พบตลาดบางกะปิ 7 ราย เจ้าหน้าที่เร่งตรวจเชื้อเชิงรุก ชุมชนรอบตลาดคลองเตย 6 ราย สวนหลวงพระราม 8 จำนวน 11 ราย ปากคลองตลาด 9 ราย **นนทบุรี** พบในแคมป์ก่อสร้าง 122 ราย เฉพาะแคมป์คนงาน พบป่วย 72 ราย พร้อมสั่งปิดตลาดบางใหญ่อีกครั้ง หลังพบแรงงานติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 28 ราย **สมุทรปราการ** โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ 44 ราย **ตาก** การสัมผัสในชุมชน 6 ราย ขยายเวลาล็อกดาวน์บ้านผาผึ้งอีก 7 วัน ส่วน อ.วังเจ้า เพิ่มอีก 13 รายในพื้นที่บ้านชาวเขา เฉพาะหมู่บ้านเดียวสะสม 160 ราย **ประจวบคีรีขันธ์** โรงงานลับประดกระป๋อง 11 ราย **ระนอง** แรงงานแปลลาชาวเมียนมา 5 ราย **นราธิวาส** การสัมผัสในชุมชน 19 ราย **มหาสารคาม** คลัสเตอร์ใหม่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 11 ราย **เพชรบุรี** โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 30 ราย และคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานผลิตรองเท้า 21 ราย **ชลบุรี** ในชุมชนบางทราย เป็นแรงงานชาวไทย เมียนมา และกัมพูชา 32 ราย **ตรัง** โรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ 36 ราย กักตัวพนักงานทั้งหมด 1,600 คน เพื่อตรวจเชื้ออย่างเร่งด่วน **บุรีรัมย์** เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ร้านกาแฟ หลังพบผู้ติดเชื้อ เชื่อมโยงรวม 18 ราย **สงขลา** คลัสเตอร์วังพินันบ่อนลอยมีผู้ติดเชื้อกระจายใน 4 อำเภอ มากกว่า 80 ราย **ขสมก.** แจ้งพนักงานติดเชื้อเพิ่มอีก 5 ราย

10.ผู้ป่วยชกเกร็งหลังได้รับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : tiktok

-มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอใน tiktok ว่ามีผู้เกิดอาการชกเกร็ง แล้วเสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีน 30 นาที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, sanook)

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง และผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่คลิปผู้ป่วยเกิดอาการชกเกร็งหลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิดแล้วเสียชีวิต ว่า ไม่เป็นความจริง ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นโรคลมชักอยู่ก่อนแล้วและขาดยามา 5 เดือน หลังฉีดและสังเกตอาการเป็นปกติ มีอาการชกเกร็งที่บริเวณรอกกลับบ้าน ได้ปฐมพยาบาลและส่งตัวเข้ารับการรักษาที่รพ.เลิดสิน อาการโดยรวมปกติดี แพทย์อยู่ระหว่างปรับขนาดของยากันชักให้เหมาะสม

11.วัคซีนโควิดทำจากไขมันหมู

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, Chiangmainews

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็น "วัคซีนโควิด-19 ทำมาจากไขมันหมู" กับกรมควบคุมโรค พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ วัคซีนที่ไทยนำเข้าทั้งของซิโนแวคและแอสตราเซนเนกา มีการตรวจโดยละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญแล้วพบว่าไม่มีไขมันหมูเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด

12.ใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

-อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยกรณีการนำสารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจร 180 มิลลิกรัมต่อวัน ในการรักษาโรคโควิด 19 เข้าสู่บัญชียาหลัก เนื่องจากมีการทดลองพบว่าสามารถลดอัตราการเกิดปอดบวมในผู้ป่วย ส่วนขนาดยา 180 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นปริมาณที่คาดว่าจะเพียงพอที่จะหยุดยั้งไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 ได้ ซึ่งทั้งหมดผ่านการคำนวณเพื่อให้ได้ขนาดยาต่ำที่สุดเท่าที่จะสามารถจัดการกับเชื้อโรคภายใต้ความมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

-น.ส.รสนา โตสิตระกูล เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย ให้ความเห็นว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ควรทดลองจากขนาดยาที่ประชาชนใช้ทั่วไป แล้วค่อยๆ เพิ่มปริมาณที่อาจจะได้ประสิทธิผล ก่อนจะเป็น 180 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าจากปกติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ประกาศใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร บรรเทาอาการโรคโควิด 19 พร้อมแนะนำวิธีใช้อย่างละเอียด

13.ประชาชนต้องมีสิทธิเลือกวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36

-เฟซบุ๊ก ม.รังสิต ระบุ หากยังไม่ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกาภายในวันที่ 3 มิ.ย. เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจะโทรศัพท์สอบถามผู้ที่จะฉีดวัคซีนว่าจะฉีดวัคซีนซิโนแวคหรือไม่ หากจะรอแอสตราเซนเนกาจะลงคิวไว้ให้ ทำให้มีเสียงชื่นชมว่ามหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมไว้อย่างดี และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับวัคซีนได้เลือกยี่ห้อวัคซีน

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชน) แนวหน้า, ch7)

-ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสิ่งของต่างๆ ช่วยเหลือชาวเนปาล ในภาวะวิกฤตโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ๓ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนาและกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) ความว่า "ชัยพัฒนาสนับสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย ขอขอบคุณครับ/ค่ะ" พร้อมลงพระนามาภิไธย "สิรินธร"

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, innnews, thailandplus, BusinessToday, thaigov, acnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และผู้บริหาร สธ. เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด 19 ที่รพ.สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี และตรวจคัดกรองการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน และพบอสม.ที่จุดฉีดวัคซีนโควิด 19 ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี พร้อมขอให้อสม.เป็นรวบรวมข้อมูลประชาชนเพื่อเป้าหมายคนไทยทุกคนได้รับวัคซีนโควิด 19 ตามนโยบายรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, จส.100, thebangkokinsight, tnthailand, Chiangmainews)

-กรมอนามัย เผย กกก.อนามัยแม่และเด็กแห่งชาติมีมติให้หญิงตั้งครรภ์-ให้นมบุตร ฉีดวัคซีนโควิดได้ แต่ต้องพิจารณาตามความเสี่ยง หรือมีโรคประจำตัว อยู่ในพื้นที่มีการระบาดสูง ปฏิบัติงานพบปะผู้คน โดยฉีดหลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รับบริการได้ที่รพ.ที่ฝากครรภ์ทั้งภาครัฐและเอกชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมอนามัย จัดเสวนาแนวทางการเปิดสวนสาธารณะสำหรับประชาชนหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย กำหนดใช้มาตรการ 3 สร้าง ขับเคลื่อนผ่านแคมเปญ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด 19” เพื่อให้ประชาชนได้รับการประเมินความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกันโรคตามมาตรการป้องกันโรค และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.สรวิศ ุฒิสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุ แม้ผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโควิด 19 จะยังมีจำนวนมาก แต่ขอให้ตระหนักว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนั้นการลดความเสี่ยง เพิ่มปัจจัยป้องกัน เป็นสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-กรมควบคุมโรค ให้การรับรองการจัดตั้งสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอ โดยใช้พื้นที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-พล.วิพรรณ สังคหพงศ์ ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 3 ลงพื้นที่สสจ.พิจิตร และรพ.สนามบึงสีไฟ เพื่อตรวจเยี่ยมมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และติดตามการเตรียมพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ในวันที่ 7 มิ.ย. ที่ห้างสรรพสินค้าท็อปส์พลาลา สาขาพิจิตร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, ch7, amarintv.

-นายอำนาจ คล้ายอุดม อายุ 100 ปี บิดา นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยก่อนฉีดตรวจวัดความดันพบว่าปกติ และเฝ้าสังเกตอาการ 30 นาทีหลังจากฉีดเสร็จ ไม่พบอาการข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, สปริงนิวส์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, thansettakij, thebangkokinsight, thestandard, nationtv, innnews, topnews, tnthailand, pptvhd36, mthai, thaigov, thaiPBS)

-ก.ดิฉัตรฯ กำลังประสานกับ บก.ปอท. และ สธ. เพื่อรวบรวมหลักฐานเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกรณี บ.แอดแคป-ดวงฤทธิ์ ปันข่าวชินโณฟาร์ม 20 ล้าน โดส โดยเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวกรรมการผู้จัดการผู้ลงนามทั้ง 2 รายในหนังสือมาให้ข้อเท็จจริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-โฆษก ก.การต่างประเทศ ทวิตข้อความว่า สธ.ไทยยืนยันว่าเชื้อโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ C.36.3 ในประเทศอังกฤษ ไม่ใช่สายพันธุ์ไทย โดยตรวจพบครั้งแรกในคนสัญชาติอียิปต์ที่เดินทางเข้ามาและกักตัวอยู่ใน ASQ หลังรักษาหายตรวจไม่พบเชื้อ เดินทางกลับอียิปต์ทันที และไม่พบผู้ติดเชื้อรายอื่นเพิ่มจากกรณีนี้ในประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามโพสต์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, thansettakij, newtv, thestandard, thebangkokinsight, amarintv, nationtv, thaipbs, tnthailand, mthai, sanook)

-กรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 จากกรมควบคุมโรค 3 แสนโดส เพื่อฉีดให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศ ขณะนี้ฉีดให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษธนบุรีไปแล้ว ลำดับต่อไปจะฉีดให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางสมุทรปราการ

-ก.พัฒนาสังคมฯ ร่วมกับ สธ. เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับคนพิการ รอบแรก 29 พ.ค.-5 มิ.ย. ณ รพ.สนาม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อคนพิการ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สำหรับคนพิการทุกประเภทอายุ 18-59 ปี พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยจะรวบรวมรายชื่อคนพิการส่งให้กรมการแพทย์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

-ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ตามที่ก.การท่องเที่ยวฯ ขอจัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกรพ. และขอรับวัคซีน 10,000 โดส ล่าสุดสธ.ได้อนุมัติแล้วและจะทยอยส่งวัคซีนผ่านรพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ ซึ่งสนับสนุนการเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 7 มิ.ย. นี้ ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เพื่อให้กลุ่มนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ประเด็นข่าว

-ชาวบ้านเกาะสมุย ขอขอบคุณ อสม.ทุกคนรวมถึงทีมแพทย์และพยาบาลรพ.เกาะสมุย ที่ให้บริการอย่างดีในการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะอสม.เกาะสมุย ที่ทุ่มเททำงานทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก

-กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลนันทบุรีกว่า 1,000 คน ทอยยเข้ารับการฉีดวัคซีนบริเวณหอนาฬิกาทำนันทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นันทบุรี หวังจะกลับมาเปิดตลาดได้ 7-8 มิ.ย. นี้ หากมีความพร้อมทุกด้าน

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ตรวจสอบซีอีวามีสิ่งเจอปน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, 77kaoded

-นายประดิษฐ์ สุขพัฒนศรีกุล สสอ.เขาพนม จ.กระบี่ พร้อมด้วยเภสัชกร จากสสจ.กระบี่ รพ.เขาพนม และรพ.สต.บ้านกอตง ตรวจสอบร้านค้าของชำของ น.ส.มิ่งขวัญ คุ้มสกุล หลังพบสิ่งเจอปนในขวดซีอีวาวัย่ห่อตั้งยี่ห่อหนึ่ง เก็บตัวอย่างซีอีว 4 ขวด ไปวิเคราะห์ หากเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่อันตรายอาจจะแจ้งให้ปรับปรุง แต่หากมีอันตรายต่อผู้บริโภคจะมีโทษหนัก และประสานสสจ.จ.ตรังตรวจสอบโรงงานผลิตด้วย